



ประกาศเทศบาลเมืองปากพูน  
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับการปฏิบัติงานสารบรรณ  
ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยที่มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ บัญญัติว่า ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ มติ หรือคำสั่งกำหนดให้การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นหนังสือหรือเป็นเอกสาร ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้จัดทำโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ตามระบบที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย กฎ มติ หรือคำสั่งนั้นแล้ว

เทศบาลเมืองปากพูน กำหนดให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับการ ปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และโดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้รองรับและสนับสนุนการปฏิบัติงานสารบรรณทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีมาตรฐานที่ชัดเจนและสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว และความมั่นคงปลอดภัยในการดำเนินงานของภาครัฐ และให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อกับส่วนราชการ และเพื่อเป็นการป้องกัน “ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์” และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวบุคคล ผู้เป็นเจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น จึงออกประกาศกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการนำลายมือชื่อของบุคคลอื่นไปใช้ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

๑. ห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใด เพียงเพราะเหตุที่ข้อความนั้นอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

๒. ผู้ใดทำเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด เติมหรือตัดทอนข้อความหรือแก้ไขด้วยประการใด ๆ ในเอกสารที่แท้จริงหรือประทับตราปลอม หรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น หรือประชาชน ถ้าได้กระทำให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานปลอมเอกสาร

โดยทางเทศบาลเมืองปากพูน กำหนดบทลงโทษดังนี้

๑. กรณีไม่เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชาว่ากล่าวตักเตือนและให้ผู้กระทำเหตุดังกล่าว ชี้แจงเหตุผลถึงเหตุที่กระทำพฤติกรรมดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

๒. กรณีเกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน ให้ผู้อำนวยการกอง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการลงโทษตามความเหมาะสม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นายธนวุฒิ ถาวรพรหมณ์)  
นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน